



ที่ นธ ๐๐๑๗.๗/ว ๑๓๙๙

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  
ถนนศูนย์ราชการ นธ ๙๖๐๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และการรักษาราชการแทน

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค

นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงาน  
รัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๙๕๕ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๙๕๖ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการ  
จังหวัด ดังนั้น เพื่อให้การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ถูกต้องเหมาะสม และเป็นปัจจุบัน จึงมีคำสั่งจังหวัดนราธิวาส เรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และปลัดจังหวัดนราธิวาส  
และคำสั่งจังหวัดนราธิวาสเรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตามคำสั่งที่ส่งมาด้วย  
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดคำสั่งดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์จังหวัดนราธิวาส  
[www.narathiwat.go.th](http://www.narathiwat.go.th) หัวข้อ “ข่าวสารราชการ”)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิชัย ศักดา)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐๗๓ ๖๔๒ ๖๓๗



คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา

ที่ ๙๔๕ /๒๕๕๙

เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๓๓๙๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตามภาคผนวก ก-ง คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๓๔๔๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ และคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๓๔๙๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ แก่ไขการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง โดยแต่งตั้ง นายจ้านล เหมือนดำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๐๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ย้ายข้าราชการรายนายเอกกิตต์ ยกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเหมาะสมถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.๒๕๕๐ จึงยกเลิกคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๓๓๙๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๓๔๔๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ และคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๓๔๙๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งดังต่อไปนี้แทน

๑. การแบ่งมอบงานตามกลุ่มภารกิจ และการกำกับดูแล ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งในพื้นที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ นายเอกกิตต์ ยกศิริ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน ด้านเศรษฐกิจ มีหน้าที่รับผิดชอบและกำกับดูแลฯ ตามภาคผนวก ก

๑.๒ นายไกรสร วิศิษฏ์วงศ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบและกำกับดูแลฯ ตามภาคผนวก ข

๑.๓ นายสุรพร พร้อมมูล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน ด้านความมั่นคง มีหน้าที่รับผิดชอบและกำกับดูแลฯ ตามภาคผนวก ค

๒. มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและปลัดจังหวัดนราธิวาส กำกับดูแล และตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหน้าที่กำกับศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ รวมทั้ง การประสานงานและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะต่างๆ กับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่อำเภอ ตามภาคผนวก ง

อนึ่ง หากปรากฏว่า การปฏิบัติราชการในเรื่องใดมีปัญหา ไม่แน่ชัดว่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของรองผู้ว่าราชการจังหวัดใด ให้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อวินิจฉัยสั่งการต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายสิทธิชัย ศักดา)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

ภาคผนวก ก

แนบท้ายคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๙๔๕ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

นายเถลิงศักดิ์ ยกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจ โดยมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้บริหารด้านการเปลี่ยนแปลง ( Chief Chaneg Officer – CCO ) ผู้บริหารวิทยาศาสตร์ (Provincial Chief Science Officer –PCSO) ผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ( Chief Human Resource Officer – CHRO ) และเป็นผู้บริหารการจัดการองค์ความรู้ ( Chief Knowledge Officer - CKO ) และรับผิดชอบคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) โดยมีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ และกำกับดูแล ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้ง ในพื้นที่หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

ลำดับที่	ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	หมายเหตุ
๑	๑.การดำเนินการตามแนวนโยบายและข้อสั่งการจากส่วนกลาง ๒. การปฏิบัติงานนโยบายและงานประสานราชการ ๓.การจัดให้มีบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็ว และมีคุณภาพ ๔. การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน ๕. การดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๖.การบริหารทั่วไปในอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ๗.การบริหารงานบุคคล การพัฒนาระบบราชการ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีในการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ๘. การรับเสด็จ รัฐพิธี และงานพิธีการสำคัญ ๙. งานวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ	สนง.จังหวัดนราธิวาส -กลุ่มงานอำนวยการ -กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล	
๒	๑.การสนับสนุนงานด้านวิสาหกิจชุมชน ๒.งานด้าน SMEและ Cluster ๓.การส่งเสริมอาชีพและโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)	๑.สนง. พัฒนาชุมชนจังหวัด ๒.สนง. อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ๓.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ (SME) จังหวัดนราธิวาส ๔.สนง. พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ๕.สนง.เกษตรจังหวัดนราธิวาส	

ลำดับ ที่	ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	หมายเหตุ
๓	การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม	สนง. อุตสาหกรรมจังหวัด นราธิวาส	
๔	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง	สนง. โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนราธิวาส	
๕	ด้านการเงิน การคลังและการบริหารงบประมาณ และการสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน	สนง.คลังจังหวัดนราธิวาส	
๖	ด้านการพาณิชย์ การส่งเสริมการประกอบธุรกิจ การควบคุมสินค้าและการให้บริการ	๑.สนง. พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ๒.สนง.พัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนราธิวาส ๓.สนง.การค้าภายในจังหวัด นราธิวาส ๔.สนง.คณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัยจังหวัด นราธิวาส	
๗	การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ และการศึกษาด้านกีฬา	๑.สนง. ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนราธิวาส ๒.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส	
๘	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และการขนส่ง	๑.สนง.ขนส่งจังหวัดนราธิวาส ๒.แขวงทางหลวงนราธิวาส ๓.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานราธิวาส ๔.ท่าอากาศยานนราธิวาส ๕.หน่วยงานในสังกัด รพท.	
๙	การส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน	สนง.พลังงานจังหวัดนราธิวาส	

ลำดับ ที่	ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	หมายเหตุ
๑๐	การส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรกรรม	๑.สถาบันพัฒนาที่ดินจังหวัดนราธิวาส ๒.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ๓.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน ๔.สถานีทดลองยางรือเสาะ ๕.ด้านตรวจพืชตากใบ ๖.ด้านตรวจพืชสุโข-ลก ๗.ศูนย์และถ่ายทอดเทคโนโลยีนราธิวาส ๘.นิคมสหกรณ์บีเหล็ง ๙.ด้านกักกันสัตว์นราธิวาส ๑๐.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส ๑๑.ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง- ๑๒.สถานีประมงน้ำจืดจังหวัด ๑๓.นิคมสหกรณ์บาเจาะ ๑๔.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส ๑๕.สนง.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนราธิวาส ๑๖.สนง.ชลประทานที่ ๑๗ ๑๗.โครงการชลประทานนราธิวาส ๑๘.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำมูโนะ ๑๙.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ๒๐.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ๒๑.โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ ๑๗ ๒๒.สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ๒๓.สนง.เกษตรจังหวัดนราธิวาส ๒๔.สนง.ประมงจังหวัดนราธิวาส ๒๕. สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ๒๖.สนง.สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ๒๗.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ	

ลำดับ ที่	ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	หมายเหตุ
๑๑	การบริการจัดเก็บรายได้และภาษี และการดูแลทรัพย์สินของรัฐและที่ราชพัสดุ	๑.สนง. สรรพากรพื้นที่ นราธิวาส ๒.สนง.สรรพสามิตพื้นที่ นราธิวาส ๓.สนง.ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ๔.ด้านศุลกากรนราธิวาส	
๑๒	การจัดปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร	สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด นราธิวาส	
๑๓	การพัฒนาและการให้บริการด้านสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐาน	๑.สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทุก แห่ง ๒.สนง.การไฟฟ้าฝ่ายผลิต นราธิวาส ๓.สนง.การประปาส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาส ๔.บริษัทไอที จำกัด	
๑๔	งานบริหารราชการที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล	เทศบาลทุกแห่ง	

ภาคผนวก ข

แนบท้ายคำสั่งจังหวัด ที่ ๙๕๕ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙

\*\*\*\*\*

นายไกรสร วิศิษฎ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาสังคม โดยมอบหมายให้ทำหน้าที่และรับผิดชอบคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) โดยมีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ และกำกับดูแล ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งในพื้นที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

ลำดับ ที่	ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	หมายเหตุ
๑	ด้านการพัฒนาชุมชน	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด นราธิวาส	
๒	การส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด นราธิวาส	
๓	การทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา	สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด นราธิวาส	
๔	การให้บริการทางด้านสาธารณสุข การส่งเสริม ด้านสุขอนามัย และการยกระดับมาตรฐานความ เป็นเลิศทางวิชาการแพทย์ และแพทย์ทางเลือก	๑.คณะแพทยศาสตร์ มนร. ๒.สนง.สาธารณสุขจังหวัด นราธิวาส -โรงพยาบาลทั่วไป -โรงพยาบาลชุมชน -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบล	
๕	การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด นราธิวาส และการพัฒนาด้านการค้าชายแดน การ ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดน	๑. สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด นราธิวาส ๒. ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้าน การลงทุน (One Stop Service :OSS)	
๖	การคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาฝีมือ แรงงานให้มีมาตรฐาน	๑. สนง.แรงงานจังหวัด นราธิวาส ๒. สนง.สวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจังหวัด นราธิวาส ๓. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนราธิวาส ๔. สนง.ประกันสังคมจังหวัด นราธิวาส ๕. สนง.จัดหางานจังหวัด นราธิวาส	



ลำดับ ที่	ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	หมายเหตุ
๗	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก และเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรภาคประชาสังคม	๑.สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ๒.นิคมสร้างตนเองสุคีริน ๓.นิคมสร้างตนเองศรีสาคร ๔.สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส ๕.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส	
๘	การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา	๑.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาสเขต ๑,๒,๓ ๒.สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ๓.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๕ ๔.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส ๕.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ๖.วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ๗.สำนักงานอาชีวศึกษานราธิวาส -วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส -วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก	
๙	การสงเคราะห์ราษฎร	๑.สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ๒.สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ๓.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๔ จังหวัดนราธิวาส	

ลำดับ ที่	ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	หมายเหตุ
๑๐	การสนับสนุนส่งเสริมกิจการของพระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์	พระตำหนักทักษิณราช นิเวศน์	
๑๑	การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ	ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส	
๑๒	การบริหารราชการที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัด นราธิวาส	

ภาคผนวก ค

แนบท้ายคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๙๔๕ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙

นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง โดยมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้บริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Chief Information Officer – CIO ) และรับผิดชอบ คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (ก.อบต.จ.) และกำกับดูแล ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งในพื้นที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

ลำดับ ที่	ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	หมายเหตุ
๑	๑.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒.การขับเคลื่อนหรือการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ หรือ หน่วยงานในกำกับดูแล ๓.การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ๔.งานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ การดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไป ตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และ เป็นธรรมในสังคม ๕.การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และ การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ๖.การส่งเสริมความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ๗.การขับเคลื่อนงานด้านการปฏิรูปประเทศและ จัดระเบียบสังคม ๘.การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ๙.การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบ ๑๐.การพัฒนาความร่วมมือและแก้ไขปัญหาความ มั่นคงชายแดน ๑๑.งานด้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๑๒ ด้านการปกครองและกำกับดูแลผู้นำท้องที่ ๑๓.การบริหารจัดการงานความมั่นคงภายใน เกี่ยวกับกิจการชายแดน และความมั่นคงทางทะเล และชายฝั่ง ๑๔.ส่งเสริมและกำกับดูแล มัสยิด สมาคม และ มูลนิธิ ต่างๆ	๑.ที่ทำการปกครองจังหวัด นราธิวาส ๒.ศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด จังหวัดนราธิวาส ๓.ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ เยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส ๔. สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด นราธิวาส	
๒	๑.ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสาร ๒. การจัดทำสถิติและข้อมูลสำคัญ ๓. งานศูนย์ Call Center 1881	๑.สำนักงานจังหวัดนราธิวาส -กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร ๒. สนง. ส ตี ตี จั ง ห วั ด นราธิวาส	

ลำดับ ที่	ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	หมายเหตุ
๓	๑.งานธรรมาภิบาลจังหวัด ๒.งานศูนย์ดำรงธรรม ๓.งานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	สนง.จังหวัดนราธิวาส -กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล -ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส	
๔	การบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	๑.สนง.อัยการจังหวัด ๒.สนง.อัยการจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ๓.สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส ๔.เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ๕.สนง.บังคับคดีจังหวัดนราธิวาส ๖.สนง.คุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส ๗.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส	
๕	ด้านกำลังพลสำรอง(ทหารกองหนุน)	สนง.สัสดีจังหวัดนราธิวาส	
๖	การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	๑.กอ.รมน.จว.นธ. ๒.ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ๓.ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส ๔.สถานีตำรวจน้ำ ๓ กองกำกับการ ๗ กองบังคับการตำรวจน้ำ ๕.ตำรวจสันติบาลจังหวัดนราธิวาส	
๗	การบริหารจัดการท้องถิ่น และการส่งเสริมกระจายอำนาจ	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส	
๘	การพยากรณ์อากาศ และการป้องกันสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน	๑.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ๒.สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส	

ลำดับ ที่	ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	หมายเหตุ
๙	การสงวน การอนุรักษ์และการฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นราธิวาส ๒. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขา นราธิวาส ๓. อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาตี ๔. สนง. ประสานงานลุ่มน้ำจังหวัดนราธิวาส ๕. อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป ๖. อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาดันหยง ๗. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ๘. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๙. ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร ๑๐. หน่วยป้องกันและรักษาป่า ที่ นธ ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๗ ๑๑. สถานีวนวัฒนวิจัยพิบูลทองจังหวัดนราธิวาส	
๑๐	การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน	๑. สนง. ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ๒. สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. นราธิวาส ๓. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด ๔. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุไหงโก-ลก ๕. สถานีวิทยุ ๙๑๒ นทพ. ๖. สถานีวิทยุ กวส. ๖ สุไหงปาตี ๗. สถานีวิทยุ สทร. ๑๕ ๘. สถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดนราธิวาส	

ลำดับ ที่	ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	หมายเหตุ
๑๑	การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำ เข้าสินค้าหนีภาษี	๑.ด้านศุลกากรสุโข-ลก ๒.ด้านศุลกากรตากใบ ๓.ด้านศุลกากรแว้ง ๔.หน่วยสืบสวนปราบปราม นราธิวาส	
๑๒	การปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา	๑.สนง. พาณิชย์จังหวัด นราธิวาส ๒.สนง.วัฒนธรรมจังหวัด นราธิวาส	
๑๓	การสนับสนุนและส่งเสริมการเลือกตั้ง	สนง. คณะกรรมการการ เลือกตั้งประจำจังหวัด นราธิวาส	
๑๔	ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ	สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จังหวัดนราธิวาส	
๑๕	ด้านการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	สนง.ที่ดินจังหวัดนราธิวาส	
๑๖	การบริหารราชการที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหาร ส่วนตำบล	องค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง	
๑๗	๑.ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดในภาพรวม ๒. การขับเคลื่อนหรือการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ หรือ หน่วยงานในกำกับดูแล ๓.การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และติดตาม ประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ๔.การวิเคราะห์ จัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๕.การขับเคลื่อนหรือการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานในกำกับดูแล ๖.การติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ	สำนักงานจังหวัดนราธิวาส -กลุ่มงานยุทธศาสตร์	

ภาคผนวก ง

แนบท้ายคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๙๔๕ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙

\*\*\*\*\*

การมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและปลัดจังหวัดนราธิวาส กำกับดูแล และตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหน้าที่กำกับศูนย์ปฏิบัติการ อำเภอ รวมทั้ง การประสานงานและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ ต่างๆ กับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่อำเภอ ดังนี้

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ด้านเศรษฐกิจ

- (๑) อำเภอเมืองนราธิวาส
- (๒) อำเภอยี่งอ
- (๓) อำเภอเจาะไอร้อง

๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาสังคม

- (๑) อำเภอรือเสาะ
- (๒) อำเภอบาเจาะ
- (๓) อำเภอศรีสาคร

๓. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ด้านความมั่นคง

- (๑) อำเภอดากใบ
- (๒) อำเภอสุไหงโก-ลก
- (๓) อำเภอแว้ง
- (๔) อำเภอสุคิริน

๔. ปลัดจังหวัดนราธิวาส

- (๑) อำเภอระแงะ
- (๒) อำเภอสุไหงปาดี
- (๓) อำเภोजะเนาะ



คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา

ที่ ๗๕๖ /๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้มีคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๓๓๙๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ๓๔๕๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ และคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๓๔๙๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ แก้ไขการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง โดยแต่งตั้ง นายจ่านัล เหมือนดำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๐๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ย้ายข้าราชการรายนายเอกศักดิ์ ยกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มาดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบกับคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๘๐๗/๒๕๓๔ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ จึงให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๓๓๙๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ๓๔๕๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ และคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๓๔๙๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในกรณีที่ไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามลำดับ ดังนี้

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| ๑. นายเอกศักดิ์ ยกศิริ  | รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา |
| ๒. นายไกรสร วิศิษฏ์วงศ์ | รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา |
| ๓. นายสุรพร พร้อมมูล    | รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา |

อนึ่ง กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ การรักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๕๐

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายสิทธิชัย สักดา)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา